

Số: 177/BC- UBND

Thanh Liêm, ngày 28 tháng 10 năm 2014.

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá XVII

Thực hiện Công văn số 1817/UBND-KTTH, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá XVII. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm xin báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri cụ thể như sau:

1. Cử tri xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm phản ánh: tại phiên tiếp công dân ngày 12/5/2014, Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm có hẹn đến ngày 05/6/2014 sẽ trả lời ý kiến cử tri về việc UBND xã Liêm Sơn thu hồi đất của nhân dân không có lý do từ năm 2001, đến nay cử tri vẫn chưa nhận được trả lời từ phía UBND huyện Thanh Liêm.

Ngày 12 tháng 5 năm 2014, huyện Thanh Liêm tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ hàng tháng có tiếp nhận nội dung khiếu nại của công dân Phạm Ngọc Viễn và một số công dân thôn Nghè xã Liêm Sơn về việc năm 2011 UBND xã Liêm Sơn rút diện tích đất nông nghiệp của các hộ đã góp vốn mua ruộng của HTXDVNN Bắc Sơn từ năm 1993; đến năm 2013 thực hiện dồn đổi ruộng UBND xã Liêm Sơn không trả lại cho các hộ.

Ngay tại phiên tiếp công dân, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan Thanh tra phối hợp với phòng Tài nguyên- môi trường, UBND xã Liêm Sơn tiến hành xác minh rõ vụ việc, yêu cầu xong trước ngày 5/6/2014.

Cơ quan chức năng của huyện đã tiến hành xác minh rõ vụ việc và kết luận: Việc UBND xã Liêm Sơn đã điều chỉnh rút diện tích đất nông nghiệp mà các hộ góp vốn mượn ruộng khi thực hiện Chỉ thị 15 năm 2001 là đúng quy định của pháp luật vì đây là diện tích đất nông nghiệp mà HTXDVNN Bắc Sơn đã cho các hộ mượn để canh tác nông nghiệp.

Ngày 06 tháng 8 năm 2014, UBND huyện Thanh Liêm đã ban hành (lần 2) Quyết định số 1994/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Ngọc Viễn và một số công dân thôn Nghè, xã Liêm Sơn, nội dung Quyết định nêu rõ nội dung khiếu nại của ông Phạm Ngọc Viễn và một số công dân thôn Nghè, xã Liêm Sơn là không có cơ sở; Quyết định số 1994/QĐ-UBND của UBND đã được gửi đến ông Phạm Ngọc Viễn và một số công dân thôn Nghè, xã Liêm Sơn được biết.

2. Cử tri Tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm kiến nghị: Hiện nay thị trấn Kiện Khê có hai trạm cấp nước sinh hoạt cho người dân, song đã xuống cấp, trạm cấp nước lấy nước từ sông đáy bị ô nhiễm nặng. Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa hai trạm cấp nước và xử lý nước bị ô nhiễm lấy từ sông đáy.

Ngay sau khi nhận được ý kiến của cử tri phản ánh; Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng nông nghiệp và phát triển nông huyện phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND thị trấn Kiện Khê tiến hành khảo sát thực trạng cơ sở vật chất tại hai trạm cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn. Từ đó phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn căn cứ vào Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND, ngày 10-12-2012 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012-2015 tiến hành lập tờ trình xin kinh phí hỗ trợ sửa chữa phục vụ sinh hoạt cho nhân dân để trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Vấn đề nước sông Đáy ô nhiễm là tình trạng chung của cả tỉnh, để khắc phục tình trạng trên mỗi khi có ô nhiễm nguồn nước Trung tâm Quan trắc phân tích tài nguyên môi trường của tỉnh có Thông báo cho các địa phương ven sông, các Công ty kinh doanh nước bố trí cán bộ trực thường xuyên theo dõi bơm nước, có các biện pháp bảo vệ và sử dụng nước hợp lý.

3. Cử tri thôn Gừa, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm đề nghị cơ quan chức năng đôn đốc giải tỏa tuyến đường 9712 để nhà thầu thi công phục vụ cho nhân dân đi lại thuận lợi. Nâng cấp đoạn đường từ Trại thương binh 2 Liêm Cần đến phố Động vì đoạn đường này hiện đã xuống cấp nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân.

Tuyến đường 9712 cũ (hiện nay là đường tỉnh ĐT499B) có điểm đầu từ QL21A (Ngã tư Động, xã Liêm Cần) đến điểm cuối QL1A (Đốc Bói, xã Thanh Phong), là một trong những tuyến đường giao thông huyết mạch của huyện đi qua 04 xã với tổng chiều dài 8,122 km, đã làm xong được 3,98 km, hiện còn 4,142km chưa làm xong, nguyên nhân do đây là tuyến đường hiến đất làm đường còn một số hộ chưa hiến đất, mặt khác do thiếu vốn nên nhà thầu chưa thi công tiếp. Tuyến đường này đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp theo Quyết định số 1448/QĐ-UBND, ngày 31/10/2012, thời gian hoàn thành tháng 8/2015. Hiện nay đang được đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp, song do thời gian thi công kéo dài một số đoạn trên tuyến (Từ Ngã tư Động đến Trung Tâm phục hồi chức năng, xã Liêm Cần) và khu vực Bưu điện cầu Nga đang xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bị đọng nước, gây cản trở an toàn giao thông và hoạt động kinh tế, xã hội trong vùng.

UBND huyện đã có Công văn đề nghị với Sở Giao thông Vận tải (Chủ đầu tư dự án) quan tâm xem xét và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn đường trên.

4. Cử tri xã Liêm Thuận kiến nghị: Tuyến đường thuộc dự án WB hỗ trợ từ thôn Gừa về thôn Cháy xã Liêm Thuận có một số đoạn nương sâu, xếp kê đá trát cát và rất ít xi măng không đảm bảo; đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác giám sát để đảm bảo chất lượng công trình.

Tuyến đường từ thôn Gừa về thôn Cháy, xã Liêm Thuận thuộc dự án đường giao thông đến trung tâm các xã, huyện Thanh Liêm được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, UBND huyện Thanh Liêm làm chủ đầu tư và giao cho Ban QLDA đầu tư thực hiện công tác quản lý, điều hành dự án.

Qua kiểm tra hiện trạng hạng mục tường kê đá của tuyến đường theo kiến nghị của cử tri xã Liêm Thuận và kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng thi công của nhà thầu: hạng mục xây kê đá cơ bản đáp ứng yêu cầu theo thiết kế được duyệt (*tường kê xây đá học bằng vữa xi măng mác 75*). Tuy nhiên còn một số vị trí vữa xây chưa đông đặc, tường bị nứt; UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA đầu tư huyện yêu cầu đơn vị thi công, tư vấn giám sát khẩn trương tổ chức đánh giá và có biện pháp khắc phục các vị trí tường kê chưa đảm bảo theo yêu cầu thiết kế, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo chất lượng công trình.

5. Cử tri xã Liêm Tuyên đề nghị: Huyện Thanh Liêm phối hợp với Thành phố Phủ Lý giải quyết dứt điểm các tồn đọng khi xã Liêm tuyên sáp nhập về Thành phố Phủ Lý như việc giao đất tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất dịch vụ 7% các dự án đầu tư trên địa bàn xã;

1- Đối với dự án Cơ sở 2 - Bệnh viện Bạch Mai:

Sau khi thu hồi đất, bồi thường, GPMB; việc giao đất dịch vụ 7% và cấp GCN QSD đất cho các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp phục vụ GPMB Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 - Bệnh viện Bạch Mai, các khu đất hỗ trợ 7% được bàn giao về Thành phố Phủ Lý theo Công văn số 347/UBND-GTXD ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh Hà Nam.

Ngày 10/4/2014, Ban GPMB huyện Thanh Liêm đã bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu khu đất hỗ trợ 7% phục vụ GPMB Dự án xây dựng cơ sở 2 - BV Bạch Mai cho Phòng TNMT Phủ Lý. Như vậy, việc đo giao đất, cấp GCN QSD đất đất dịch vụ 7% cho các hộ dân xã Liêm Tuyên thuộc Dự án Cơ sở 2 - Bệnh viện Bạch Mai thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Phủ Lý.

2. Dự án đường Phủ Lý - Mỹ Lộc và Dự án Trạm CSGT - Công an tỉnh:

Huyện Thanh Liêm đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng 02 dự án, các hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng sạch năm 2013. Ngày 11/10/2013 đã đo giao đất dịch vụ 7% tại thực địa cho 50/50 hộ; các hộ đã nhận đất dịch vụ 7% và ký biên bản giao đất tại thực địa. Toàn bộ quỹ đất dịch vụ 7% của 02 dự án trên Ban giải phóng mặt bằng huyện Thanh Liêm đã bàn giao cho Ban quản lý khu đô thị mới, Phòng Tài nguyên môi trường và Ban Giải phóng mặt bằng thành phố Phủ Lý để quản lý.

Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã được giao đất dịch vụ 7% thuộc 02 dự án trên; đến nay UBND huyện Thanh Liêm đã bàn giao hồ sơ về UBND thành phố Phủ Lý để hoàn thiện hồ sơ cấp GCN QSD đất cho các hộ dân trên.

6. Cử tri xã Liêm Tuyên đề nghị giải quyết những tồn đọng trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại vùng Đầm, xã Liêm Tuyên.

Khu đấu giá QSD đất vùng Đầm, xã Liêm Tuyên có diện tích đấu giá 13.513m², chia thành 135 lô, tổng giá do UBND tỉnh quy định 58,602 tỷ đồng; đã làm xong các hạng mục san nền, làm đường cấp phối, làm rãnh thoát nước và điện hạ thế; dự án được triển khai từ tháng 6/2010. Dự án được kiểm toán và thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành năm 2012.

Đã tổ chức đấu giá làm 03 đợt trong năm 2011; đã bán đấu giá được 85 lô với số tiền trúng đấu giá 39,325 tỷ đồng (*số tiền thu được 18,953 tỷ đồng, còn nợ chưa thu được 20,372 tỷ đồng*); trả nhà đầu tư 32 lô, còn 18 lô chưa bán được.

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài chính KH đơn đốc các hộ trúng đấu giá QDS đất chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp tiền vào ngân sách. Tuy nhiên do thị trường bất động sản trầm lắng, kết quả trúng đấu giá QSD đất cao hơn so với giá thị trường, thực tế nên các hộ không hợp tác với cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thực hiện Nghị quyết 89 của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó xã Liêm Tuyên được điều chuyển về thành phố Phủ Lý, UBND huyện đã chỉ đạo phòng TCKH bàn giao toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án và danh sách các hộ còn tồn đọng tiền sử dụng đất về phòng TCKH thành phố Phủ Lý để tiếp tục triển khai các công việc còn lại theo quy định. Như vậy, UBND huyện Thanh Liêm đã hoàn thành bàn giao hồ sơ dự án về UBND Thành phố Phủ lý, trách nhiệm giải quyết tiếp theo thuộc về UBND thành phố Phủ Lý.

7. Cử tri xã Liêm Thuận đề nghị: Các ngành chức năng chỉ đạo cho di chuyển Bể chứa rác thải của thôn Ngũ, xã Liêm Cần đi vị trí khác vì hiện nay bể chứa rác thải của Thôn Ngũ đặt ngay đầu làng thôn Gừa gây ảnh hưởng đến môi trường.

Bể trung chuyển rác thải của thôn Ngũ đã được UBND xã Liêm Cần san lấp mặt bằng từ tháng 6/2013; bàn giao mặt bằng cho Công ty Môi trường Ba An và đang chờ xây dựng. Theo Công văn 409 của Sở Xây dựng ngày 27/3/2013 thì địa điểm quy hoạch xây dựng bể trung chuyển rác thải tại thôn Ngũ (*xã Liêm Cần*) đã phù hợp với quy hoạch; UBND xã phối hợp với Công ty môi trường Ba An xác định thống nhất vị trí xây dựng đảm bảo gần đường giao thông thôn, xóm, đảm bảo cách ly khu dân cư và đường tối thiểu 10 m, không bố trí gần trục đường huyện, tỉnh, quốc lộ, quy mô 280m², diện tích xây dựng bể khoảng 100 m² còn lại là cây xanh, đường đảm bảo đủ xe 05 tấn đi được.

Do chưa có bể trung chuyển nên vẫn xảy ra tình trạng người dân vứt rác bừa bãi quanh khu vực dự kiến xây bể. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đơn đốc cho Công ty Môi trường Ba An nhanh chóng hoàn thành xây dựng bể trung chuyển đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và bốc xúc, vận chuyển rác tại bể kịp thời, tránh gây ô nhiễm môi trường.

8. Cử tri Tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm đề nghị: Huyện chỉ đạo Công ty Ba An sớm xây dựng bể thu gom rác thải và thực hiện việc thu gom rác thải trên địa bàn thị trấn vì hiện nay tại các bể trung chuyển rác thải đã quá tải dẫn đến tình trạng đổ tràn ra ngoài, rác để lâu gây mất vệ sinh công cộng ảnh hưởng đến môi trường.

Hiện nay, tại thị trấn Kiện Khê đã xây dựng và đi vào hoạt động một bể trung chuyển rác tại tiểu khu La Mát (nằm giáp đường 494C, đối diện cây xăng Minh Nghĩa). Từ ngày 1/1 đến 1/7/2014, Công ty CP MT Ba An bốc xúc, vận chuyển, xử lý 524,475 tấn rác trên địa bàn thị trấn nhưng do lượng rác phát sinh lớn nên có lúc việc bốc xúc, vận chuyển rác thải từ bể trung chuyển về nhà máy xử lý không kịp thời gây ô nhiễm môi trường như cử tri phản ánh là có thật. Ngày 24/6/2014, UBND huyện Thanh Liêm đã làm việc với công ty Cổ phần Môi trường Ba An để rút kinh nghiệm trong việc bốc xúc, vận chuyển rác thải tại thị trấn Kiện Khê và xã Thanh Hà.

Về xây dựng bể trung chuyển: Do UBND thị trấn Kiện Khê hiện nay chưa có mặt bằng bàn giao nên Công ty MT Ba An chưa đầu tư xây dựng tiếp bể trung chuyển rác. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thị trấn Kiện Khê và Công ty Cổ phần MT Ba An khẩn trương thống nhất vị trí đầu tư xây dựng tiếp bể trung chuyển rác trên địa bàn thị trấn Kiện Khê; trước mắt UBND huyện đã chỉ đạo Công ty Môi trường Ba An làm việc trực tiếp với các tổ thu gom rác ở thị trấn Kiện Khê thực hiện việc chuyển trực tiếp rác từ xe thu gom rác của các tiểu khu lên xe rác của Công ty vận chuyển về bãi rác tập trung của tỉnh tại xã Thanh Thủy.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri huyện Thanh Liêm tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII.

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm xin trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (Để b/c);
- TT Huyện uỷ, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- UBND xã Thanh Tâm, Thanh Tân;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN



**K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN ĐIỀU**